



หุ้นไทยคึกคักจับดีที่ตีเกินคาด ดนุชา พิษยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนา) เปิดเผย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2567 ขยายตัว 3% จากตลาดคาด 2.4-2.7% และเร่งขึ้นจาก 2.2% ในไตรมาส 2/2567 ปัจจัยหลักมาจากการผลิตนอกภาคเกษตรที่ขยายตัวเร่งขึ้น ตามการขยายตัวของกลุ่มบริการ และเร่งขึ้นจาก 2.2% ในไตรมาส 2/2567 ปัจจัยหลักมาจากการผลิตนอกภาคเกษตรที่ขยายตัวเร่งขึ้น ตามการขยายตัวของกลุ่มบริการ และการลงทุนภาครัฐเร่งขึ้น 25.9% จากการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน(ข่าวหุ้น)

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ให้ข้อมูลในระหว่างการประชุม นักวิเคราะห์ ค่าการกลั่นตลาด (GRM) ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น mom ในเดือน พ.ย. หลัง Crack spread ของผลิตภัณฑ์ Middle Distillation เพิ่มสูงขึ้น จึงเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่หน่วย CDU ของ SPRC จะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 89.9% (ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น 157 kbd) ในไตรมาส 3/2567 มาอยู่ที่ประมาณ 95% ในไตรมาส 4/2567 เพราะ Crack spread ของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น ขณะที่คาดว่าค่าการกลั่นตลาดของ SPRC จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในเดือน ต.ค. และ 5.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล MTD ในเดือน พ.ย. 2567 จาก 4.2 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในไตรมาส 3/2567(ข่าวหุ้น)

PRAPAT ยกเลิกลงทุน “แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิก” ไร่กระทบธุรกิจ-ฐานะการเงิน PRAPAT ยกเลิกลงทุนบริษัทร่วมทุน “แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิก” ในกัมพูชาธุรกิจขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ยันไร่กระทบธุรกิจ-ฐานะการเงิน(ข่าวหุ้น)

10 หุ้น “โรบอทเทรด” ดีก! SPRC ซื้อขายมากที่สุด 59% “โปรแกรมโรบอทเทรดดีง” วันนี้งินวอลุ่มตลาด 44% พบ 10 หุ้นซื้อขายดีก! ฟาก SPRC มีการซื้อขายสูงสุด 59.92% นอกจากนั้นดีง.ยังรายงานข้อมูลหลักทรัพยที่ใช้ Program Trading ซื้อขายสูงสุด 10 อันดับ โดยเรียงจากเปอร์เซ็นต์ (%) มูลค่า Program Trading เทียบกับมูลค่าการซื้อขายแบบ Auto Matching ได้แก่ SPRC, ERW, CCET, WPH, INET, PROEN, FSMART, MCOT, MASTER, BTC(ข่าวหุ้น)

CGSI ชู KTB-BBL เด่น! THAI เปิดใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน 2.5452 บ. หนุนสินทรัพย์ดีขึ้น CGSI มองแผนการเพิ่มทุนสำเร็จ หลัง THAI เริ่มใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุน 2.5452 บาท จะเป็นการปูทางให้กับการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ของ KTB และ BBL ในครึ่งหลังของปี68(ข่าวหุ้น)

สรุป SET100 เข้านี้ SPRC บวกสูงสุด 7 % สรุปประเด็น SET100 เข้านี้ SPRC บวกสูงสุด 7%(ข่าวหุ้น)

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.เคจีไอฯ SVI คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงต่อไป ปรับลดเป้าหมายปีนี้ลง แต่คงประมาณการอัตราดอกเบี้ยของยอดขายปี 2568 ไว้ที่ 10-15% เนื่องจากยอดขายลดลงในไตรมาสที่สาม เพราะมีการเลื่อนคำสั่งซื้อทั้งในส่วนของลูกค้าเดิม และ ลูกค้าใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ)

แรงซื้อหุ้นใหญ่ดัน SET ปิดพุ่ง 10 จุดจับตามตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพุ่งนี้ แรงซื้อหุ้นใหญ่ดัน SET ปิดพุ่ง 10 จุด ขานรับ GDP ไตรมาส 3/67 ดีกว่าคาด จับตามตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพุ่งนี้ แนวโน้มพุ่งนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,460 จุด แนวรับ 1,440 จุด(ข่าวหุ้น)

ALPHAX หักดิบเล็กกัญชา! ย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อน ถ้าจำกันได้เคยเกิดปรากฏการณ์ตื่นตูมกระแสวิกขงและกัญชากันทั้งบาง เป็นผลพวงมาจากนโยบายขายฝิ่นกัญชง-กัญชาเสรีย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อน ถ้าจำกันได้เคยเกิดปรากฏการณ์ตื่นตูมกระแสวิกขงและกัญชากันทั้งบาง เป็นผลพวงมาจากนโยบายขายฝิ่นกัญชง-กัญชาเสรีของพรรคความรัสบาล ในยุคนั้น คงไม่ต้องบอกนะว่าเป็นพรรคไหน...ทำให้บริษัทเอกชนต่างผินหวานถึงการกระโดดมาร่วมวงแชร์สายเขียวจะช่วยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ(ข่าวหุ้น)

DELTA มาร์เก็ตแคป 2 ล้านล้าน ย้อนกลับไปที่วันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ราคาหุ้น DELTA บวก 4.50 บาท ปิด 162.00 บาท ผลจากราคาปิดวันนั้น ทำให้มูลค่าหลักทรัพยตามราคาตลาด ของ DELTA พุ่งขึ้นมาที่ระดับ 2 ล้านล้านบาท(ข่าวหุ้น)

CGSI อัปเดต CPALL ปี 67 ขึ้น 2.3% พ่วงเป้าใหม่ 80 บาท CPALL แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/67 ยังเติบโต โบทปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 67-69 รวมถึงราคาเป้าหมายใหม่ที่ 80 บาท(ข่าวหุ้น)

PTTGC บวก 5% โบทแนะ “ซื้อ” เป้า 34 บาท ชี้ปี 68 ผลงานฟื้นเด่น PTTGC ปิดภาคเช้าบวก 5% โบทยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 34 บาท หลังมองว่าผลการดำเนินงานปี 68 จะฟื้นตัวอย่างโดดเด่น เนื่องจากไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนก้อนใหญ่ และคาดว่าค่าการกลั่นจะปรับตัวดีขึ้น(ข่าวหุ้น)

BWG ติด 2% เกือบ 9 เดือนพลิกกำไร 131 ล้านบาท บุกรายได้บริการกำจัดกากขยะ-โรงไฟฟ้าหนุน BWG แจ้งงบงวด 9 เดือนปี 67 โชว์รายได้รวมทะลุ 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ต้นพลิกกำไรสุทธิ 131 ล้านบาท มั่นใจสามารถ Turn around สำเร็จในปี 2567 พร้อมเดินหน้าโครงการของกลุ่มบริษัทตามแผน(ข่าวหุ้น)

LTS พุ่ง 6% เล็งอัปรายได้-กำไรเพิ่ม หลังผลงาน 9 เดือนโตเท่าตัว LTS ทะยาน 6% ย้ำผลงานปีนี้โตตามนัด พร้อมเล็งอัปรายได้-กำไรเพิ่มขึ้น หลังงวด 9 เดือนแรกของปี 67 กวาดกำไรโตกว่าเท่าตัว สะท้อนศักยภาพเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน(ข่าวหุ้น)

SELIC เด้ง 2% รับ 9 เดือนแรกกำไรโต 100% เร่งดัน 3 ธุรกิจหลัก บุกตลาดใน-ตปท. SELIC เด้ง 2% โชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือน โภยกกำไรสุทธิ 94.14 ล้านบาท โต 100%จากช่วงปีก่อน จากการไฟฟ้ 3 ธุรกิจหลัก ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม ธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลาก และธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เสริมทัพมาร์จิ้น(ข่าวหุ้น)

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมีได้เป็นการชี้แนะ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคิงส์ฟอร์ด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด